

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Về công tác Đảng, đoàn thể

Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy chế làm việc và Hội nghị kiểm điểm theo Kết luận số 294-KL/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật số liệu về kết quả và dự báo khả năng hoàn thành đối với 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024; bổ sung một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; trình và xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026) theo tinh thần Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU ngày 14/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Về điều hành của Thường trực HĐND huyện

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 5/2024.

3. Về điều hành của UBND huyện

Tiếp tục tập trung cao và kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tập trung rà soát, kiểm tra vi phạm về đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-

CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND tỉnh ngày 22/6/2023 về công tác quản lý, sử dụng đất công ích. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; bảo đảm vệ sinh môi trường.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp đối với từng vụ việc nhằm xử lý, giải quyết dứt điểm theo tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương, của tỉnh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ Vải thiều chín sớm Tân Yên năm 2024 theo Kế hoạch.

Hoàn thiện các nội dung phục vụ sinh hoạt chuyên đề và phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu ban hành Công văn chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2024 về tăng cường thực hiện các giải pháp đối với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nghiên cứu tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm đối với một số đơn vị thực hiện tốt nội dung này.

Tiếp tục triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Mọc, huyện Tân Yên.

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ IV, năm 2024 theo tinh thần Hướng dẫn số 415/HĐ-BCĐ ngày 13/5/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo tinh thần Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Một số nội dung khác

Cơ bản nhất trí với Danh sách các đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2024 theo đề xuất của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về việc tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029. Giao đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung bảo đảm đúng quy định.

Cơ bản nhất trí với ý tưởng quy hoạch 1/500 cụm công nghiệp Ngọc Châu, huyện Tân Yên do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp với đơn vị tư vấn trình. Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu mở rộng tuyến đường trục chính của cụm công nghiệp thêm 02m; quan tâm đến

việc hoàn trả hiện trạng, thực hiện đấu nối với các công trình dân sinh hiện hữu (kênh tưới tiêu, đường giao thông, công trình phúc lợi...) nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình ở khu dân cư hiện trạng giáp ranh với cụm công nghiệp; thực hiện các bước, quy trình và các tiêu chuẩn đối với các hạng mục bảo đảm đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái